



Vậy chúng tôi cam kết trung thành với Người trên những điều gì? Người ﷺ nói: {Đó là các người thờ phượng Allah và không Shirk bất cứ điều gì với Ngài, thực hiện năm lễ nguyện Salah hàng ngày,} và Người nói nhỏ câu: {và không cầu xin thiên hạ bất cứ điều gì.}

Ông Abu Muslim Al-Khawlani thuật lại: Người được yêu quý và đáng tin cậy đã nói với tôi. Ông ấy được tôi yêu quý, và đối với tôi, ông ấy là người đáng tin cậy, đó là 'Awf bin Malik Al-Ashja'i đã nói: Chúng tôi đã ở cùng với Thiên Sứ của Allah ﷺ, chúng tôi gồm chín, tám hoặc bảy người, và Người ﷺ nói: {Các người sẽ cam kết trung thành với Thiên Sứ của Allah chứ?} Chúng tôi đã đồng ý cam kết trung thành, vì vậy chúng tôi nói: Chúng tôi cam kết trung thành với Người, hỡi Thiên Sứ của Allah. Sau đó, Người ﷺ nói: {Các người sẽ cam kết trung thành với Thiên Sứ của Allah chứ?} Vì vậy, chúng tôi dang tay ra và nói: Chúng tôi cam kết trung thành với Người, Hỡi Thiên Sứ của Allah. Sau đó, Người ﷺ nói: {Các người sẽ cam kết trung thành với Thiên Sứ của Allah chứ?} Vậy chúng tôi cam kết trung thành với Người trên những điều gì? Người ﷺ nói: {Đó là các người thờ phượng Allah và không Shirk bất cứ điều gì với Ngài, thực hiện năm lễ nguyện Salah hàng ngày,} và Người nói nhỏ câu: {và không cầu xin thiên hạ bất cứ điều gì.} Tôi đã thấy một số người trong nhóm đã đánh rơi cây roi của mình xuống nhưng họ không nhờ ai nhặt giúp đưa cho mình.

[Sahih (chính xác)] [Do Muslim ghi]

Nabi ﷺ đã ở cùng với một số Sahabah và Người đã ba lần yêu cầu họ cam kết trung thành với Người những vấn đề sau: Thứ nhất: Thờ phượng một mình Allah bằng việc chấp hành các mệnh lệnh của Ngài và tránh những điều Ngài ngăn cấm, đồng thời không Shirk với Ngài bất cứ điều gì. Thứ hai: Thực hiện năm lễ nguyện Salah bắt buộc trong mỗi ngày đêm. Thứ ba: Nghe và vâng lời những nhà lãnh đạo Muslim về những điều đúng đắn. Thứ tư: Hướng mọi nhu cầu của họ đến Allah và không cầu xin mọi người bất cứ điều gì, và Thiên Sứ của Allah ﷺ đã hạ giọng vì điều đó. Các Sahabah đã làm những gì họ đã cam kết trung thành, cho đến khi người thuật Hadith nói: Tôi đã thấy một số người Sahabah đánh rơi cây roi của mình, và họ không nhờ bất cứ ai nhặt họ, mà thà đi xuống và tự mình lấy.

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

